

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๑๑๓  
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่แจ้งว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการ โคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สามารถดำเนินการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีกรณีพิเศษ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในการขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และได้แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจาก อ.ส.ค. ในการเป็นคู่สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเด็กนักเรียนไทยทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบถ้วนตามจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวว่าพบการวางนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่ามีโอกาสทุจริตในโครงการอาหารเสริม (นม) โดยซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนผ่านเฟสบุ๊ก หรือมีการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บริเวณตลาดชายแดน ซึ่งประเด็นดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเครื่องครัด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดำเนินการหรือกระทำการส่อไปในทางทุจริตในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน รวมถึงมาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ และคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนไว้อย่างชัดเจน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดด้วย

๓. ให้อำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการสำหรับสอดส่อง ดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดกรณีการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนไปจำหน่าย และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบกรณีดังกล่าว ให้อำเภอดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ บุญหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒

สมรรถนะ 167

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๑๖๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ ๒๐๗๔
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา .....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสระแก้ว)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๙๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบมติ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยจัดซื้อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชน สรุปความว่า ได้รับข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้าน ว่าปัจจุบันมี “นมโรงเรียน” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาล ไปวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ในราคาราว ๑๗ - ๑๘ บาทไทย ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจำหน่าย โดยข้อความมี ดังนี้ “นมโรงเรียน” รัฐบาลแจกฟรีเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศไทย แต่กลับกลายมาเป็นสินค้าส่งออกวางจำหน่ายได้อย่างไร” และภาพถ่ายที่ปรากฏบนชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าว มีการระบุชื่อสินค้าใน ๒ ภาษา ภาษาอังกฤษใช้ว่า School Milk และภาษาต่างประเทศที่แปลอย่างตรงตัวว่า “น้ำนมโคนนักเรียน” และภายหลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าอาจเป็นการทุจริตหรือไม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเด็กนักเรียนไทยทุกคนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบถ้วนตามจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุน รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวว่าพบการวางนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าอาจมีการทุจริตในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือมีการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บริเวณตลาดชายแดน ซึ่งประเด็นดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ดำเนินการจัดซื้อนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังนี้

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด หากพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ดำเนินการหรือกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

/ขอให้ ...

ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งได้กำหนด แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษานมโรงเรียน รวมถึงมาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการ และคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไว้อย่างชัดเจน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดด้วย

๒. ให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการสำหรับสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดกรณีการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนไปจำหน่าย และกำชับให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบกรณีดังกล่าวขอให้จังหวัดดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

๓. กรณีจังหวัดใดมีอาณาเขตพื้นที่เชื่อมต่อหรือติดกับบริเวณชายแดน นอกจากมาตรการ ตามข้อ ๒ แล้ว ขอให้เพิ่มมาตรการสำหรับสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการนำนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ออกนอกราชอาณาจักร เพื่อไปจำหน่ายในประเทศใกล้เคียงหรือบริเวณตลาดชายแดนอีกเป็นพิเศษ หากพบกรณีดังกล่าวขอให้จังหวัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี พร้อมรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุष्ฎี สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการรวมเยาวชน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗ โทรสาร ต่อ ๕๓๔๖